

# WHIZDOM 101 โดย MQDC ร่วมกับสำนักงาน ระบายน้ำ-กรุงเทพมหานคร และเขตพระโขนง จัดกิจ กรรม ชุมชนนำมอง रिมนคลองน้ำอยู่ ภายใต้โครงการ พัฒนาคลองบางอ้อใหญ่อย่างยั่งยืน

- ✖
- ✖
- WHIZDOM 101 (วิซด์อม วัน-โอ-วัน) โดย MQDC หนึ่งในผู้นำโครงการมิทซ์ยูส จับมือสำนักงานระบายน้ำ-ก  
ทม. และเขตพระโขนง ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ชาวกรุงเทพฯ และชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้คลอง
- รณรงค์ให้ชาวกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสร้างความสวยงามให้ชุมชนนำมอง रिมนคลองน้ำ  
อยู่อย่างยั่งยืน

WHIZDOM 101 (วิซด์อม วัน-โอ-วัน) หนึ่งในผู้นำโครงการมิทซ์ยูส ที่พร้อมด้วย Innovative Lifestyle  
Complex, Office Park และคอนโดมิเนียมชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของบริษัท แมกโนเลีย  
ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมกับสำนักงานระบายน้ำ-กรุงเทพมหานคร และเขตพระโ  
ขนง ร่วมกันจัดกิจกรรม ชุมชนนำมอง रिมนคลองน้ำอยู่ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาคลองบางอ้อใหญ่อย่าง  
ยั่งยืน

คุณสุทธา เรืองชัยไพบุลย์ ประธานผู้อำนวยการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
(MQDC) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า “ด้วย โครงการวิซด์อม วัน-โอ-วัน เราเป็นหนึ่งใน  
โครงการมิทซ์ยูสขนาดใหญ่ ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว โดยจัดพื้นที่สีเขียวกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่โครงการทั้ง  
หมด ดังนั้นเราจึงอยากให้ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบโครงการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลองบางอ้อใหญ่ ใกล้กับโครงการวิ  
ซด์อม วัน-โอ-วัน ได้มีทัศนียภาพและความสวยงามเช่นเดียวกับพื้นที่ในโครงการ วิซด์อม วัน-โอ-วัน จึงได้ร่วม  
กับ สำนักงานระบายน้ำ-กรุงเทพมหานคร และเขตพระโขนง จัดกิจกรรม “ชุมชนนำมอง रिมนคลองน้ำอยู่” ภายใต้  
โครงการพัฒนาคลองบางอ้อใหญ่อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฯ และพวกเราจะ  
ดำเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจะดำเนินการจัดหาอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียระดับครัวเรือน และส่งมอบให้  
กับสำนักงานระบายน้ำ และเขตพระโขนง เพื่อแจกจ่ายบริเวณชุมชนรอบคลองบางอ้อใหญ่แห่งนี้ต่อไป รวมทั้งสร้าง  
ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการถนนสีเขียว โดยปลูกต้นไม้ บริเวณทางเท้าของถนนสุขุมวิทตั้งแต่สถานีปทุมวันถึงซอยสุขุมวิท 101/1 ถัดมาเราได้ร่วมกับเขตพระโขนง สนับสนุนโครงการบิ๊กลีนนิ่งเดย์ร่วมกับเขตพระโขนง โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาความสะอาดให้ชุมชนในเขตพระโขนง และบริเวณหน้าโครงการวิเศษดอม วัน-โอ-วัน ครับ และเราจะดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องครับ” คุณสุทธา กล่าวเสริมในตอนท้าย

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณสุทธา เรืองชัยไพบุลย์ ประธาน บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และ ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม และการออกแบบ กลุ่มบริษัท ดีที (DTGO) โดยมี คุณสุทธิมล เกษสมบุรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ คุณวาสนา ศิลป์เบญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ คุณจิรศักดิ์ เฟิงกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พระโขนง คุณเกษศิริ กู้เกียรติ นันท์ ผู้อำนวยการบริหาร และ คุณณิชา ศรีสงวนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส MQDC พร้อมด้วยทีมวิเศษดอม วัน-โอ-วัน และ MQDC ร่วมกิจกรรมที่ คลองบางอ้อใหญ่ (ใกล้สำนักงานขายโครงการวิเศษดอม วัน-โอ-วัน)

เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทในเครือบริษัทดีทีจีไอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (DTGO Corporation Limited (DTGO) โดย MQDC เป็นผู้พัฒนา ผู้ลงทุน และผู้ให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการภายใต้การดำเนินงานของ MQDC ประกอบด้วย โครงการที่พักอาศัยและโครงการมิคซ์ยูส สำหรับไลฟ์สไตล์ที่หรูหราและชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ ภายใต้แบรนด์ ดีไอคอนสยาม แมกโนเลียส์ และวิเศษดอม ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <http://www.mqdc.com/>

สอบถามเพิ่มเติม

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

วรรณู นิยมิต (ทิมมี/ทับทิม) ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารโครงการและสื่อมวลชนสัมพันธ์ T: 081-309-7799, e: voradanu\_ni@dtgsiam.com